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SCN คาดผลงาน Q1/62 ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

หลังเตรียมรับรู้รายได้ส่งมอบรถเมล์ NGV

GPI แย้มผลงาน Q1/62 สดใส กว่าช่วงเดียวกันกว่าปีก่อน 

หลังบุ๊ครายได้จากงานมอเตอร์โชว์ท่ีเมียนมาร์ - ปรับเพ่ิมค่าเช่า 4-5% 

 นายฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผย
ว่า บริษัทฯคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการ
ไตรมาส1/2562 จะเติบโตได้ดีกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯได้มีการส่งมอบ
รถเมล์NGVล็อตสุดท้าย ให้แก่ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จ�านวน 189 คัน มูลค่า 
ราว 600 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าวบริษัทฯได้ร่วม
กับบริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) หรือ CHO ใน
สัดส่วน50% ดังนั้นบริษัทฯจะได้รับเงินจากงานดัง
กล่าวเข้ามาราว 300 ล้านบาท 

 ขณะที่ บริษัทฯยังมีงานในมือ(Backlog)
ราว 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานก่อสร้างสถานี 
NGV และงานเดินท่อ โดยคาดว่างานดังกล่าวจะ
สามารถส่งมอบได้ในปีนี้ทั้งหมด 

 ขณะเดียวกัน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) ได้มีโครงการจัดซื้อรถเมล์ใหม่ จ�านวน 
2,188 คัน มูลค่า ราว 12,091 ล้านบาท แบ่งเป็น 
รถเมล์เช่า 7 ปี จ�านวน 700 คัน ได้แก่ รถเมล์ 
NGV จ�านวน 300 คัน รถเมล์ดีเซล จ�านวน 
400 คัน รถเมล์ประเภทไฮบริด จ�านวน 1,435 
คัน และรถเมล์ประเภทรถไฟฟ้า EV จ�านวน 35 
คัน โดยเบื้องต้นบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าร่วมการ
ประมูลรถเมล์NGV จ�านวน 700 คัน รวมถึงยัง
อยู่ระหว่างศึกษารถประเภทอื่นด้วย หากมีความ
พร้อมบริษัทฯ  จะเข้าร่วมประมูลรถเมล์ล็อตใหม่
ในอนาคตด้วยเช่นกัน โดยเงินประมูลงานดังกล่าว
จะมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน 

 นอกจากนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อ
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกประเภท  โดยบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเข้าลงทุนในโครงการที่สามารถ

สร้างผลตอบแทน(IRR)ไม่ต�่ากว่า 10% ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศหลายรายโดยคาดว่าจะได้
รับความชัดเจนภายในปีนี้ 

 ส�าหรัความคืบหน้า โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์มินบู ประเทศเมียนมา  
บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ (COD) เฟสแรกก�าลังการผลิต 50 เมกะ
วัตต์ จากก�าลังการผลิตรวมทั้งหมด 220 เมกะ
วัตต์ ได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งหากได้ท�าการ 
COD  เป็นที่เรียบร้อย บริษัทฯจะเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่ม
อีก 10% จากปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นอยู่ 30%  โดย
เบื้องต้นบริษัทฯคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการเข้า
ซื้อหุ้นเพิ่มและการก่อสร้างโครงการในเฟสอื่น ราว 
1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบภายในระยะเวลา 3 ปี

 นายพีระพงศ์ เอื่ยมส�าเนา 
กรรมการบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ GPI เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดแนวโน้ม
ไตรมาส1/2562 จะดีกว่าช่วงเดี่ยวกันของปีก่อน 
เนื่องจาก บริษัทฯจะรับรู้รายได้จากการจัดงาน
มอเตอร์โชว์ที่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าในวันที่ 23-27 
มกราคม ที่ผ่านมาในทันที ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้ที่เข้าไปชมงาน รวมถึงบริษัทฯยังได้มีการปรับเพิ่มค่า
เช่าพื้นที่ขึ้นมา 4% หรือเพิ่มเป็น 5 ล้านบาท ด้วยเช่น
กัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้รายได้ปีนี้จะเติบโตตามเป้า
หมายที่วางไว้ 10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 744.37 ล้าน
บาท

 นอกจากนี้ บริษัทฯมีการจัดงานแข่งขันเกม 
E-Sport ภายใต้ชื่อ "GPeracing Goal" ซึ่งเป็นการ
แข่งขันเกมรถของ Play Station โดยบริษัทฯได้ลิขสิทธิ์
ในการจัดงานดังกล่าว 2 ปี โดยในปีนี้จะมีการจัด
แข่งขัน 4 สนาม ได้แก่ สนามที่ 1 จะจัดที่อิมแพคอารี
น่า เมืองทองธานี ในวันที่(6-7 เมษายน นี้) สนามที่2 

จะจัดที่ เซ็นทรัล ขอนแก่น สนามที่3 จะจัดที่ เซ็นทรัล 
เชียงใหม่ ส่วนสนามที่4 จะจัดที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 
ซึ่งบริษัทฯคาดหวังว่าจะมีรายได้จากการจัดงานแข่งขัน
เกมในปีนี้ ราว 12 ล้านบาท

 อีกทั้ง บริษัทฯยังมีธุรกิจเสริมได้แก่รับจัดงานอี
เวนท์ให้แก่ค่ายรถต่างๆทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์ 
โดยที่ผ่านบริษัทฯได้จัดอีเวนท์ให้แก่ค่ายรถ 4 บริษัทฯ 
ซึ่งถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก และใน
อนาคตคาดหวังที่จะจัดงานให้ผู้ประกอบการค่ายรถ 
8-9 บริษัทฯ

 " ปีนี้เราได้ขยายการจัดงานมอเตอร์โชว์ไปที่
ย่างกุ้งในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเราได้รับเสียงตอบ
รับที่ดีมาก และเราก็มีแผนที่จะท�าธุรกิจรับจ้างเทส
ไดรฟ์ที่พม่าเพิ่มอีก ตอนนี้ก็ได้ทาบทามกับบริษัทฯรถ
ในพม่าแล้ว ส่วนอีเวนท์การแข่งขันรถเราก็ได้พูดคุยกัน
อยู่ ส่วนในอนาคตเราก็มีแผนที่จะไปจัดงานมอเตอร์
โชว์ที่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นนอกจากพม่าด้วยเช่นกัน 

เบื้องต้นเรามองกัมพูชาไว้ ซึ่งขณะนี้ได้ดิลไว้อยู่ แต่ยัง
ไม่จัดเร็วๆนี้ และเราก็มีแผนที่จะท�าเทรนนิ่งออฟโรด
ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์ ที่ อ. บ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี ด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้ก็มีคนเข้ามาติดต่อขอ
เช่าพื้นที่แล้ว " นายพีระพงศ์ กล่าว

 ขณะที่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์บริษัทฯจะมีการปรับฐาน
ใหม่ด้วยการลดค่าใช้จ่ายนิตยาสาร เนื่องจากปัจจุบัน 
ยอดขายลดลงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯจะใช้ระบบ
ดิจิตอลเข้ามาช่วยแทน หรืออาจมีการปรับกลยุทธ์
การขายมาเป็นออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ
มีแผนที่จะน�าชื่อรายการแข่งรถของตัวเอง เช่น XO 
เป็นต้น เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ต่างชาติที่สนใจซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างเจรจา 1-2 ราย เบื้องต้นมีประเทศลาว และ
ประเทศมาเลเซีย

 ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ
อีเวนท์ 86% จากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 7% ส่วนที่เหลือจะ
มาจาก ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ งานพิมพ์อื่นๆ
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 บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ไฟเขียวบริษัท

ย่อย 'ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ ' ลงทุนโครงการจัดการ

ขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน มูลค่า 990 ล้าน

บาท เตรียมจับมือพันธมิตรตั้งบริษัทร่วมทุนใน

ไตรมาส3/62 คาดเริ่มก่อสร้างปลายปีนี้

 นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธาน
เจ้าหน้าที่ บริษัท ยูเอซี โกลบอล 
จ�ากัด (มหาชน)หรือ UAC เปิดเผยว่า 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อนุมัติให้ 

บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย เข้าลงทุน โครงการจัดการขยะเพื่อผลิต

พลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�า

กลับมาใช้ใหม่ ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าเงินลงทุน

ประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 990 

ล้านบาท

 ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ 

Vientiane Waste Management (VWM) เพื่อ

ด�าเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 

9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 297 ล้านบาท 

ภายในไตรมาส 3/2562 โดยบริษัท ยูเอซี เอ็น

เนอร์ยี่ จ�ากัด ถือหุ้น50.01%บริษัท ศแบง ซัส

เทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ถือหุ้น 29.99% 

และบริษัท ขวัญเมืองกรุ๊ป (KMG) ซึ่งเป็นผู้ร่วม

ทุนในลาว ถือหุ้น 20% โดย KMG เป็นผู้ได้รับ

สัมปทานขยะมูลฝอยในเวียงจันทน์

 ส�าหรับโครงการการจัดการขยะเพื่อผลิต

พลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�า

กลับมาใช้ใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินพื้นที่สัมปทานของ

ผู้ร่วมทุนในลาว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปลาย

ปี 2562 โดย VWM ได้รับสิทธิในสัมปทานที่ดิน

และบ่อขยะ จากแผนกแผนการและการลงทุน 

นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นระยะเวลา 

45 ปี ซึ่งสิทธิในสัมปทานที่ได้มา โครงการจะได้

ขยะชุมชนจากนครหลวงเวียงจันทน์ ปริมาณ

เริ่มต้นที่ 400 ตันต่อวัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของ

โครงการ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์จากขยะ

ชุมชน เพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้กับหน่วยงานภาค

รัฐ มีก�าลังการผลิตประมาณ 6 เมกะวัตต์ , ขาย

พลาสติกรีไซเคิลให้กับบริษัทเอกชน

 โดยมีปริมาณการรับซื้อประมาณ 13,200 

ตันต่อปี และขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้กับหน่วยงาน

ภาคเกษตรกรรมของสปป.ลาว โดยมีปริมาณ

การรับซื้อประมาณ 30,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ เงิน

ร่วมทุนของบริษัทร่วมทุนทั้ง 3 ราย มีจ�านวน

ประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

297 ล้านบาท โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทร่วมทุน โดยเงินทุนในส่วนของบริษัท ยู

เอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด มาจากเงินกู้ยืมจาก UAC 

ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากผลการด�าเนินธุรกิจ

 ส่วนเงินลงทุนที่เหลือ 693 ล้านบาท จะ

มาจากการกู้ยืมสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ระยะ

ยาว 7 ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ลงทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด

อุตสาหกรรมด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี 

และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัย

ทัศน์และพันธกิจขององค์กร และยังเป็นการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบการก�าจัด

ขยะในเขตชุมชนในลาว เพื่อรองรับการเติบโต

ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่าง

รวดเร็วตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่ง

ชาติ ฉบับที่ 7

UAC ส่ง "ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่" 
ลงทุนโครงการขยะเพื่อพลังงานทดแทน ในสปป.ลาว 

มูลค่า 990 ลบ.
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 TVD ผนึกความร่วมมือพาร์ทเนอร์ใหม่ 

GIFT ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อใช้เป็นส่วนผสมผลิตเครื่องส�าอางค์ ร่วม

มือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 2 กลุ่ม

ส�าหรับผิวหน้าและผิวกาย เน้นเจาะกลุ่มลูกค้า

ที่มีก�าลังซื้อระดับกลาง ปัจจุบันมีสินค้าที่เริ่ม

วางจ�าหน่ายแล้วและก�าลังร่วมกันพัฒนา 9 

รายการ จากเป้าหมายทั้งปี 15 – 16 รายการ 

ตั้งเป้าดันสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสินค้า Health 

& Beauty ในปีนี้เพิ่มเป็น 15% จากปีที่ผ่านมามี

สัดส่วนเกือบ 10%      

 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี 
ไดเร็ค จ�ากัด (มหาชน) หรือ TVD 

ผู้น�าธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าและบริการผ่าน Omni 

Channel เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพาร์

ทเนอร์รายใหม่ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ GIFT ซึ่งเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่

มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเคมีภัณฑ์ที่ใช้

เป็นส่วนผสมในการ

ผลิตเครื่องส�าอางค์ 

เพื่อร่วมมือกัน

พัฒนาสินค้าและ

ขยายตลาดกลุ่ม

ผลติภณัฑ์เพ่ือความ

งาม (Beauty 

Product) 

ซึ่งมีแนว

โน้ม

การ

เติบโตที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ GIFT ยัง

ต้องการเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทฯ โดยเมื่อวัน

ที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการ (บอร์ด) 

บมจ.แกรททิทูด อินฟินิท มีมติอนุมัติซื้อหุ้น 

TVD คิดเป็นสัดส่วน 4.86% ของจ�านวนหุ้น

ทั้งหมด ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นต่อจากกลุ่มผู้ถือหุ้น

เดิมจากญี่ปุ่น 2 ราย

 ความร่วมมอืกนัครัง้นีถ้อืเป็นการน�าจดุแขง็

ของแต่ละฝ่ายทีส่ามารถส่งเสรมิซึง่กนัและกนัมา

ใช้ต่อยอดขยายธุรกิจ โดย TVD มีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนท�าการ

ตลาด การจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจ�าหน่าย

ที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวม

ถึงมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้สินค้า

ของผู้บริโภค ส่วน GIFT ก็เป็นบริษัทที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้เป็น

ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอางค์  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVD กล่าวว่า 

บริษัทฯ จะร่วมมือกับ GIFT พัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อความงาม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ

ความงามส�าหรับผิวหน้า และกลุ่มผลิตภัณฑ์

เพื่อความงามส�าหรับผิวกาย โดยคาดว่าในปีนี้

จะมีสินค้าที่ออกวางจ�าหน่ายภายใต้ความร่วม

มือระหว่างกัน รวมประมาณ 15 – 16 รายการ 

เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อระดับกลาง ราคา

ขายชิ้นละประมาณ 800 – 1,200 บาท ปัจจุบัน

มีสินค้าที่เริ่มจ�าหน่ายและอยู่ระหว่างการพัฒนา

เพื่อเตรียมออกสู่ตลาดในเร็วๆ นี้ รวมทั้งสิ้น 9 

รายการ ภายใต้แบรนด์ Nuvite สินค้าที่เป็น

ไฮไลท์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ BOTOLite เพื่อบ�ารุง

และยกกระชับผิวหน้า, ผลิตภัณฑ์ Astra Facial 

Cream ส�าหรับผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสาหร่าย

สายพันธุ์พิเศษจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อช่วยชะลอ

ริ้วรอย ฯลฯ

 ส่วนการเสนอขายสินค้าและท�าการตลาด

จะเน้นรูปแบบบีโลว์ เดอะ ไลน์ (Below The 

Line) ซึ่งไม่ได้เน้นการโฆษณาบนสื่อหลักทาง

ทีวี วิทยุและสิ่งพิมพ์ แต่จะเน้นการแนะน�าสินค้า

ผ่านช่องทางคอลล์ เซ็นเตอร์ ของบริษัทฯ โดยมี

แผนจัดตั้งทีม GIFT Call Center เพื่อท�าหน้าที่

เจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและให้ข้อมูล

สินค้าที่น่าสนใจแก่ผู้บริโภค รวมถึงการท�าตลาด

ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อโซเชียล มีเดียชั้น

น�าต่างๆ เพื่อหวังผลด้านยอดขายสินค้า

 “กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเป็นตลาด

ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ขณะที่ภาพรวมตลาดใน

ปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคคลายความกังวลในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและกลับ

มาเลือกซื้อสินค้านทางออนไลน์เป็นปกติแล้ว 

เราจึงต้องการเพิ่มยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ

ความงาม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีสัดส่วน

ยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ

ความงาม (Health & Beauty) เกือบ 10% 

ของรายได้รวม แต่จากความร่วมมือกับ GIFT 

และซัพพลายเออร์รายอื่นๆ พัฒนาสินค้าใหม่ๆ 

ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น  ตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้จะมี

สัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 15% ของรายได้

รวม และเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น 40% ของ

รายได้รวมในอีก 3 ปีข้างหน้า” นายทรงพล 

กล่าว    

TVD ผนึก GIFT ร่วมพัฒนาสินค้า-ขยายตลาดสินค้า
เพื่อความงามดันสัดส่วนยอดขายเพิ่มเป็น 15% จากปีก่อนที่เกือบ 10%       

,พร้อมเตรียมเข้าถือหุ้น 4.86% 
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ESSO เผยก.ย.-ต.ค.62 
จะหยุดเดินเคร่ืองโรงกล่ันน�้ามันศรีราชา

เพ่ือซ่อมบ�ารุงใหญ่

ASAP ประกาศชัดไม่จ�าเป็นต้องเพ่ิมทุน

ย�้าผลการด�าเนินงานแข็งแกร่ง  

เพ่ิมพอร์ตรถต่อเน่ือง

 นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ESSO เปิดเผยว่า บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ 

วางแผนที่จะหยุดด�าเนินการกลั่นเพื่อการซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามวาระ ณ โรงกลั่นน�้ามันศรีราชาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง

เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมบ�ารุงใกล้เคียงกับการซ่อมบ�ารุงใหญ่ในครั้งที่

แล้วเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2554 บริษัทฯ ได้วางแผนการซ่อมบ�ารุงไว้ล่วงหน้าอย่างมีแบบแผนและรัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าการ

ซ่อมบ�ารุงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทฯ แต่ประการใดเมื่อการด�าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นและโรงกลั่นของบริษัทฯ 

เริ่มด�าเนินการกลั่นตามปกติ บริษัทฯจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

 นายทรงวิทย์ ฐิติปญุญา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิน
เนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ASAP เปิดเผย

ว่า การด�าเนินธุรกิจในปีนี้ยังเดินหน้าได้ตามแผน

งาน ที่บริษัทฯ มีให้ความส�าคัญกับการสร้างความ

แข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว 

ระยะสั้น รถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับและรถยนต์ให้

เช่าตามการใช้งานจริงภายใต้แบรนด์ asap GO 

โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

ที่เพียงพอต่อการเติบโตทางธุรกิจประกอบกับ

สถาบันการเงินพร้อมให้การสนับสนุนวงเงินสิน

เชื่อเพื่อขับเคลื่อนแผนการด�าเนินงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจ�าเป็น

ต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใด

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนทางด้านการ

เงินอย่างรัดกุมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการ

ด�าเนินงาน เช่น การเพิ่มพอร์ตรถยนต์เพื่อผลัก

ดันการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจจาก ณ สิ้นปี 2561 

ที่มีรถยนต์ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 15,755 คัน โดยในปีนี้

จะเพิ่มอีก 3,000-4,000 คัน รับความต้องการใช้

รถยนต์ให้เช่าจากกลุ่มลูกค้าภาคองค์กรธุรกิจและ

บุคคลทั่วไปมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

ส่งผลดีต่อการสร้างกระแสเงินสดจากการด�าเนิน

งานที่เติบโตและมีก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด้าน

ต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBITDA) ขยายตัว

เพิ่มขึ้น ที่จะเข้ามาช่วยบาลานซ์กับการบริหารค่า

ใช้จ่ายต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายจากเบี้ย

ประกันรถยนต์ที่ดี โดยมีเป้าหมายที่ต้องการรักษา

อัตราการท�าก�าไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

 นอกจากนี้ ASAP มีแผนจะน�ารถยนต์

ครบสัญญาเช่ามาจ�าหน่ายเป็นรถยนต์มือสอง

ประมาณ 1,200-1,500 คัน ซึ่งจะเข้ามาช่วย

สนับสนุนการเติบโตจากการขายรถยนต์มือสอง 

ผ่านช่องทางออนไลน์และผ่าน asap Select ที่มี

ก�าไรต่อหน่วยที่ดีกว่าการน�ารถยนต์ไปประมูล โดย

บริษัทมั่นใจว่าภายในปี 2563 บริษัทฯ ประเมินว่า

จะเป็นปีที่ผลการด�าเนินงานกลับมา Turnaround 

หลังต้นทุนค่าเบี้ยประกันต้นทุนค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ลดลง ที่จะช่วยให้

ก�าไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น 
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ลดประมาณการเศรษฐกิจ ปี 62 
เหลือ 3.7% จากเดิมที่ 4.0%  

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้จัดงานเสวนาเรื่อง “จับอุณหภูมิเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง” เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจากผล

ส�ารวจความคิดเห็นของภาคประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง พบว่าการเลือกตั้งส่งผลดีต่อความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม 

ความเชื่อมั่นดังกล่าว ยังแปรผันตามสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาล ท�าให้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

 นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า “ไม่ว่ารูปแบบ

รัฐบาลผสมจะมีองค์ประกอบเป็นแบบใด ต่างก็ต้องเผชิญโจทย์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่กระทบภาคการส่งออกทั้งสิ้น ท�าให้รัฐบาลใหม่คง

ต้องเร่งผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนภายใต้กรอบงบประมาณปี 2562 รวมถึงการผ่านร่างงบประมาณปี 2563 ซึ่งถ้าหากการจัดตั้ง

รัฐบาลด�าเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562 และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาตามคาด ก็จะช่วยหนุนการบริโภคครัวเรือนได้

ราว 0.2-0.4% ของจีดีพี และท�าให้แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก”

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับภาพทั้งปี 2562 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ลงมาที่ 3.7% จากเดิมที่ 4.0% 

โดยมีกรอบคาดการณ์ใหม่ที่ 3.2-3.9% การปรับลดประมาณการดังกล่าว สะท้อนกิจกรรมการส่งออกที่มีแนวโน้มอ่อนแรงลง ตามผลกระทบจาก

การชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าส�าคัญของไทย แม้ว่าประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าที่เคยคาดไว้เดิมก็ตาม 

ทั้งนี้ ได้มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของการส่งออกในปี 62 จากเดิม 4.5% เหลือ 3.2% และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของการน�า

เข้าจากเดิม 5.3% เหลือ 4.3%

 ด้านแนวโน้มดอกเบี้ยในประเทศนั้น นางสาวณัฐพร คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.75% ตลอดปีนี้ ซึ่งเมื่อผนวกกับ

สภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ยังมีอยู่มาก และจังหวะการปล่อยสินเชื่อที่ยังค่อยเป็นค่อยไป คงท�าให้การแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ย

ของธนาคารพาณิชย์ไทยยังไม่รุนแรง ส่วนทิศทางค่าเงินบาท คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 31.20-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัย

ติดตามยังเป็นปัจจัยในประเทศ ทั้งสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
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บลจ.กสิกรไทย ออกโปรเอาใจมนุษย์เงินเดือน
ลาออกแต่ยังลงทุนต่อได้ผ่าน RMF for PVD

 นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด 
(บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทย เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์การลงทุนแบบ 4D อย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะน�าแนวทางการลงทุนให้

แก่ผู้ลงทุนภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน โดยหยิบกลยุทธ์ ‘Duration’ ที่ยึดหลักการลงทุนและถือครองสินทรัพย์ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านโปรโมชั่น RMF for PVD

 นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD) เป็นกองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งด้วยความสมัคร

ใจ เพื่อเป้าหมายการออมในระยะยาวส�าหรับไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ ซึ่งหากลูกจ้างลาออกจากงาน แต่ไม่ต้องการเสียภาษีจากการน�าเงินออกจาก 

PVD สามารถโอนย้ายเงิน PVD มายัง RMF เพื่อความต่อเนื่องในการลงทุนได้ แต่ต้องถือครองจนอายุ 55 ปี และนับระยะ

เวลารวมกับการถือครอง PVD แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 “กองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย มีอยู่ทั้งสิ้น 15 กองทุน ซึ่งรองรับเงินโอนย้ายจาก PVD ได้ครบทุกกองทุน 

หลากหลายนโยบายการลงทุนและประเภทสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนให้เหมาะกับ

ระดับความเสี่ยง และสามารถสับเปลี่ยนไปยัง RMF อื่นๆ ของบลจ.กสิกรไทยได้ผ่านแอปพลิเคชัน K-My Funds ทั้งนี้ 

นับตั้งแต่เปิดให้บริการรับโอนย้าย RMF for PVD เมื่อเดือน มิ.ย. 59 จนถึงปัจจุบัน มีเม็ดเงินไหลจาก PVD เข้ามายัง

กองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย รวมทั้งสิ้น 2,236  ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 62)” นายสุรเดชกล่าว

 ผู้ที่สนใจสามารถโอนย้ายเงิน PVD เข้ามายังกองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย โดยทุกยอดโอนสุทธิ 1 

ล้านบาท รับบัตรก�านัล Big C มูลค่า 1,000 บาท (สูงสุด 2,000 บาทต่อท่าน) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 

30 ธ.ค. 62 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.กสิกรไทยก�าหนด ทั้งนี้ติดต่อขอท�ารายการ RMF for PVD ผ่าน 

KAsset Contact Center 0 2673 3888 ในวันและเวลาท�าการ

 ผู้ลงทุนโปรดท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง และศึกษา

ข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการด�าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น

สิ่งยืนยันถึงผลการด�าเนินงานในอนาคต
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร อยากเห็นหุ้นขึ้น เพราะหุ้นขึ้น นักลงทุน มีความ
สุข แม่มดน้อย ก็มีความสุขไปด้วย มีก�าไร มีความสุข เป็นของคู่กัน แต่ก็อย่าไป
เพลิดเพลิน อย่าเพลินไป จนลืม ขายหุ้นท�าก�าไรออกมา เพื่อเก็บไว้ในกระเป๋า ด้วย
ปัจจัยบวก มักซึมซับเร็ว หายไปอย่างรวดเร็ว ผิดกับ ปัจจัยลบ มันฝังในจิตใจของนัก
ลงทุนลงลึก พร้อมหลอนตลอดเวลา
 ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น ทั้งบวกและลบ เป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่น
ต่อเศรษฐกิจในอนาคต ล่าสุดวานนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยได้ปรับลดประมาณการ
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ลงมาที่ 3.7% จากเดิมที่ 4.0% โดยมีกรอบคาดการณ์ใหม่
ที่ 3.2-3.9% เพราะส่งออกมีแววอ่อนแรง+เศรษฐกิจคู่ค้าส�าคัญของไทย ชะลอตัว... 
“ไม่ว่ารูปแบบรัฐบาลผสมจะมีองค์ประกอบเป็นแบบใด ต่างก็ต้องเผชิญโจทย์การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่กระทบภาคการส่งออกทั้งสิ้น ท�าให้รัฐบาลใหม่คงต้อง
เร่งผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนภายใต้กรอบงบประมาณปี 2562 รวม
ถึงการผ่านร่างงบประมาณปี 2563 ซึ่งถ้าหากการจัดตั้งรัฐบาลด�าเนินการแล้วเสร็จ
ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562 และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาตามคาด ก็จะ
ช่วยหนุนการบริโภคครัวเรือนได้ราว 0.2-0.4% ของจีดีพี และท�าให้แนวโน้มเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลัง ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก”
 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,651.48 จุด เพิ่มขึ้น 6.84 จุด หรือ 0.42% มูลค่า
การซื้อขาย 41,912.45 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,039.30 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 347.04 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 
1,241.65 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,933.91 ล้านบาท
 แม่ลูก PIMO เปล่งประกายล�าแสงสีเขียวอีกครั้ง หลังจากเงียบหายไปนาน 
มากๆ ส�าหรับ PIMO-W1 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 15พ.ค.62 - ขึ้น SP 22เม.ย.-
15พ.ค. อัตราใช้สิทธิ 1ต่อ1 ราคาใช้สิทธิ 1.20 บาท/หุ้น วันปิดสมุดทะเบียนฯ 
24เม.ย. - 15พ.ค.62 และวันแจ้งใช้สิทธิ 8พ.ค.-14พ.ค.62 ปัจจุบัน ราคา PIMO-W1 
อยู่ที่ 1.18บ. ราคาหุ้น PIMO ยืนที่ 3.30 บาท แม่มดน้อย แจ้งให้ทราบจร้า
 ลากกันกลางวันแสกๆส�าหรับหุ้น ADB แม่มดน้อย ขอชมในความกล้าหาญ 
เทรดได้อย่างดุดัน มีเงินสด+เงินยืม ของจริงๆ ส่งผลให้ปิดตลาดวานนี้ ราคาหุ้น 
ADB อยู่ที่ 1 บาท บวก 11 สตางค์ คิดเป็น 12.36% 
 ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ บิ๊ก NER ขออัพเดท บริษัท Sailun Group ผู้ผลิตยาง
รายใหญ่อันล�าดับ 6 ของประเทศจีน ได้รับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อท�าการตรวจสอบ
และทดลองใช้แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าและรับรู้รายได้จากลูกค้าราย
นี้ในไตรมาสที่ 3 ปี 62 นอกจากนี้บริษัทได้มีโอกาสเจรจากับลูกค้ารายอื่นเป็นผู้ผลิต

ยางรายใหญ่อันดับ 5 ของประเทศจีน ที่มี
ความสนใจผลิตภัณฑ์ยางแท่งของ NER อีก
ด้วย ปัจจุบัน NER มีสัดส่วนรายได้ลูกค้าจาก
ประเทศจีนประมาณ 45 %  
 “ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 
ประเทศจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยมีการประกาศลดอัตราภาษีมูลค่า เพิ่ม
ส�าหรับภาคการผลิต จากเดิม 16% เหลือ 
13% ซึ่งส่งผลให้ลดภาระต้นทุนและกระตุ้น
ยอดขายให้กับภาคการผลิต รวมไปถึง

อุตสาหกรรมยางในประเทศจีน ที่ยังมีความต้องการใช้ยางเพื่อเป็นวัตถุดิบหลักใน
หลายอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยจีนมีความต้องการใช้ยางแผ่น
และยางแท่งเป็นจ�านวนมาก ซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะส่งผลดีต่อ NER ให้การเจรจา
กับลูกค้าจีนให้ประสบความส�าเร็จได้ง่ายขึ้น” บิ๊กชูวิทย์ กระซิบ
 “ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา” เอ็มดี บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR เผยปี 62 
ทุ่มงบ 30-50 ลบ. ลงทุนระบบออโตเมชั่น เพื่อลดต้นทุนแรงงานเหลือ 12% ดัน
มาร์จิ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปักธงลุยขยายตลาดต่างประเทศ ทั้ง
มาเลเซีย เวียดนาม ลาว ผลักดันผลประกอบการปีนี้สดใส
 หลังจาก บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) รอมากว่า 4 ปี ใน
ที่สุดงานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้า 115 kv เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ มูลค่าประมาณ 1,766 ล้านบาท และงานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้
น�้า 33 kv เกาะปันหยี จังหวัดพังงา มูลค่าประมาณ 188 ล้านบาท ก็มาตามนัดจริง
จริ๊ง!!  ถึงเวลาเปิดท�าประชาพิจารณ์แล้ว ส่วนการเปิดประมูลคาดว่าน่าจะได้เห็น
ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ รอลุ้นและเอาใจช่วยกันเยอะๆ นะจ๊ะ ILINK จะคว้าข่าวดีมา
ฝาก 
 ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจร รถยนต์ให้
เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) ประกาศ
ชัดเจนไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มทุน กระแสเงินสดยังแข็งแกร่งและสถาบันการเงินพร้อม
ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการ ย�้าแผนธุรกิจรถยนต์ให้เช่า
ยังเติบโตได้ มั่นใจแนวโน้มก�าไรจะกลับมาขยายตัวได้ดีในปีถัดไป จากต้นทุนค่าเสื่อม
ราคาและค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยที่ปรับตัวลดลง
 PLANET ร่วมน�าเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
"Opportunity Day" ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 โดยระบุว่า หลังจากบริษัทฯ 
ได้เริ่มมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านบริการ ทั้งคลาวด์ออฟฟิศและอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ส่งผลให้ผลประกอบการสามารถพลิกกลับมาเป็นมีผลก�าไร
สุทธิ 5.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 118.60  เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 31.62 ล้านบาท และในปี 2562 
บริษัทฯ ได้ปรับแผนธุรกิจโดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการมากขึ้น โดยตั้ง
เป้าหมายรายได้ทั้งปีนี้ เติบโต 20% จากช่วงเดียวปีก่อน   

   อย่าเพลินไป

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : HMPRO แนะน�าซื้อ ราคาเป้าหมาย 17 บาท
บล.ฟินันเซีย ไซรัส : ADVANC แนะน�าถือ ราคาเป้าหมาย 200 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : M แนะน�า ถือ ราคาเป้าหมาย 79 บาท
บล.เอเซีย พลัส : WHA แนะน�าซื้อ ประเมินมูลค่าพื้นฐานอิง NAV ที่ 4.89 บาท

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : JASIF แนะน�าซื้อ ราคาเป้าหมาย 10.90 บาท/หุ้น
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วันก่อนผมได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งตั้งค�าถามได้ดีมาก "การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความแม่นย�ามากน้อยเพียงไร" ซึ่งผมก็ได้ตอบกลับไปว่า

มันมีองค์ประกอบหลายสิ่งให้เราพิจารณา

ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจว่าตลาดเคลื่อนไหวด้วยความรู้สึกของมนุษย์ จึงประกอบไปด้วยคน 3 
ประเภท คือ 
1. ผู้ซื้อ (ที่ต้องการได้ราคาถูกที่สุด) 

2. ผู้ขาย (ที่ต้องการท�าก�าไรให้ได้มากที่สุด) 

3. ผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจ (เป็นตัวแปรนอกสมการ)

ซึ่งคนทั้ง 3 กลุ่มนี้ต่างขับเคลื่อนด้วยจิตวิทยาของอารมณ์ที่บกพร่องในสัดส่วน 80% จึงท�าให้การเคลื่อนไหวของตลาดมักถูกเปรียบเทียบ

ดั่งเช่นอารมณ์ของเพศหญิงซึ่งมีความแปรปรวนได้ตลอดเวลาจากเหตุผลเดิมๆ จึงท�าให้เหตุผลเดิมไม่สามารถใช้ได้ทุกครั้ง ถึงแม้จะอยู่ภายใต้

เงื่อนไขเดียวกันก็ตาม จึงมีค�ากล่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับตลาด 

" ถ้าต้องการเอาชนะตลาดต้องใช้เหตุผลให้น้อยที่สุด"

เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ถูกออกแบบมาโดยอ้างอิงหลักการทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วยหลักการทางสถิติและ ความน่าจะ

เป็น แต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยหลักการทางฟิสิกส์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค จึงไม่สามารถพยากรณ์ทิศทางตลาด

ได้อย่างแม่นย�าทุกครั้ง (จากหนังสือที่ผมอ่านบางเล่มระบุไว้)

ผมมักอธิบายถึงความเป็นจริงในแง่ของการเทรดเปรียบเทียบกับการพนัน โดยยกตัวอย่างเทียบกับการพนัน, อย่างที่เราทราบกันดีว่าการ

พนันมีโอกาสแพ้ชนะในสัดส่วน 50/50 (หรือ 1 ใน 2 เท่านั้น) แล้วการเทรดซึ่งผมมักเรียกว่าการเก็งก�าไรล่ะ มันมีโอกาสชนะในสัดส่วนเท่า

ไหร่?
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*** นักวิเคราะห์ทางสถิติบางคนมองว่าการเทรด(หรือการเก็งก�าไร) มีอัตราส่วนของผู้ชนะมากกว่าการพนันเพียง 1% เท่านั้น ถ้าการพนัน

คือ 50/50 การเทรดก็ควรมีสัดส่วนอยู่ที่ 51/49 ซึ่งตัวเลขนี้ท�าให้เราต้องพิจารณาให้รอบคอบขึ้นในการตัดสินใจเปิดออเดอร์ในแต่ละครั้ง 

แล้วอะไรที่ท�าให้ มูลค่า 1% นั้น ทวีคูณ

โดยส่วนตัวของผมมองว่าโลกนี้ได้นิยามการท�าก�าไรไว้อยู่ 3 แบบ คือ
1. การลงทุน การลงทุนควรเป็นธุรกิจที่หวังผลในระยะยาว (หรือระยะสั้น) ซึ่งต้องประกอบไปด้วย เงินทุน โป

รดักส์(หรือผลิตภัณฑ์) และการคาดการณ์ การลงทุนหุ้นในตลาด stock ก็อยู่ในขอบเขตนี้เช่นกันถ้าหากมีการใช้ time period ที่เหมาะสม 

ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ประเมิณแบบแผนส�าคัญของตลาด การพิจารณาเทรนด์ของสังคมในขณะนั้นว่าตอบรับกับโปรดักส์ชนิดใด ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ที่มองเห็นเหตุผลที่เป็น fact มากกว่าการคาดการณ์บนหลักการทางสถิติ จุดเด่นของการลงทุนคือ ความเสี่ยงน้อย ผลตอบแทนต�่า 

คาดหวังผลในระยะยาว source ของมันคือ

economic+ product+ reason+ management + math + science + psychology + Method + mind = answer

2. การเก็งก�าไร คือการท�าก�าไรในระยะสั้นต่อทิศทางหรือการคาดการณ์ของโปรดักส์นั้นๆ เช่น tfex 

forex และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยหลักการทางสถิติมาพิจารณาเป็นหลัก เพราะสินค้าหรือโปรดักส์นั้นๆไม่ได้

เคลื่อนไหวอยู่บน fact ซึ่งนิยามของการเก็งก�าไรคือ high risk high return หรือ ยิ่งความเสี่ยงสูง ผลตอบยิ่งมากขึ้น โดยมี source คือ

economic + product + probability(or volatility) + psychology + management + Method + mind = answer

3. การพนัน ค�านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นการวางเดิมพันโดยใช้ความน่าจะเป็นด้วย mind เพียงอย่างเดียว

product + mind + volatility + confidence = answer
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เมื่อเราแยก source ออกมา จะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการ

ลงทุน การเก็งก�าไรและการพนันได้อย่างชัดเจน ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็น

ว่าในต�าแหน่งที่ 3 ของ การลงทุน การเก็งก�าไรและการพนันจะแตก

ต่างกัน

การลงทุนขับเคลื่อนด้วย reason ที่เริ่มต้นจาก economic ส่วนการ

เก็งก�าไรขับเคลื่อนด้วย probability(หรือ volatility) ซึ่งเป็นความ

แตกต่างที่ชัดเจน ในขณะที่การพนันถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึก

ล้วนๆ ที่มีจุดเริ่มต้นจาก product ที่ถูกน�ามาใช้เป็นเกมวางเดิมพัน

ท�าไมผมจึงเขียนออกมาในลักษณะนี้ แอนตี้การเทรดกระนั้นหรือ? ก็

ขอตอบว่าไม่ใช่ครับ แต่ทุกอย่างบนโลกแห่งการท�าธุรกิจ(หรือแม้แต่

การเทรดก็ตาม) สิ่งแรกเลยที่เราควรเรียนรู้ ไม่ใช่วิธีการ แต่ควรเป็น 

"ความเข้าใจ" เมื่อเราเข้าใจเกมที่จะเล่นแล้ว เราก็จะก�าหนด status 

เพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและหาวิธีการได้อย่างถูกต้อง 

รวมไปถึงหาวิธีการท�าก�าไรที่เหมาะสม

เก็งก�าไรจึงมีศักดิ์สูงกว่าการพนันเพียงแค่ 1% 
, เหตุผลคือ

การเก็งก�าไรถูกขับเคลื่อนด้วย probability(หรือ volatility) และ

ใช้ Method เพื่อให้ได้ answer ในขณะที่การพนันขับเคลื่อนโดย 

probability แล้วใช้ confidence ด้วยความรู้สึกจัดการหา answer 

ซึ่งคุณสตีพ ไนสัน ได้เคยกล่าวไว้ในหนังสือของเขาว่า

"การเทรดที่ดีประกอบไปด้วย การวางแผนที่ดี มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

และยังคงต้องประกอบไปด้วยโชคในระดับหนึ่งอีกเช่นกัน" เมื่อโชค

เป็นตัวแปรส่วนหนึ่งที่เข้ามาในสมการแห่งความส�าเร็จ สิ่งแรกเลย

ในฐานะนักลงทุนที่ควรท�าคือ "บริหารจัดการวิธีการท�าก�าไรให้เหมาะ

สม" 

อันที่จริงยังเขียนไม่จบครับ ยังมีอีกหลายๆเหตุผลที่ต้องถูกน�ามา 

cross กันจึงจะเข้าใจว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนี้ แต่เนื่องด้วยวันนี้มีเวลา

จ�ากัด ก็ขอยกยอดไว้เป็นครั้งถัดไปนะครับ ซึ่งในบทความนี้ถูกผิด

อย่างไรก็ขออภัยมา ณ. ทีนี้ด้วยนะครับ ผมเองก็อยากฟังหลาก

หลายมุมมอง หลากหลายความเห็น เพื่อการพัฒนาไปสู่การเทรดที่

เหมาะสมที่สุดครับ

สิ่งส�าคัญที่ควรจ�า key success ของตลาดคือควบคุมพอร์ตด้วย 

risk manage ที่อยู่บน money management แล้วลั่นไกด้วย 

technical anlyse ด้วย psychology ที่ดี

ดร.เอก ด�าเนินเกษม
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